

## Những Mùa Đông

T&#225;c Gi&#7843;: Lưu Hoàng Phúc

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 23 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2008 09:02

---

Bầu trời mây xám bao trùm, ngoài khung cửa gió thổi tung cửa làm những cây Oak tróc sơn cũng ngã theo hướng gió. Trời sắp vào đông những bông hồng bên thềm vắng ngắt, cùng nghiêng nghiêng trong mắt điếu múa nhè chào đón gió đông vù.

Mấy hôm nay nhốt đở xuồng thòp làm tôi cảm lạnh. Dù đã dùng nhũu thuốc những vẫn chưa thuyên giảm, tôi nhè chìm trong bệnh lạnh. Ngồi nhìn ra bên ngoài trời đang đổ tuyết với những cánh hoa hồng đỏ thắm bông đởng tôi lười nhè đởn chò Hà, chò cửa Dung bên hồ cùng lập thòp trung hồng với tôi với lòng cảm mến.

Những cánh hoa hồng thòp thắm đởp đở này sắp chòu đởng đởc bao lâu khi trời đổ tuyết, cũng nhè chò Hà sắp chòu đởng đởc bao lâu khi mùa đông vù. Tôi nhè đởn lười chò nói với tôi mấy tuần trước đây, khi tôi gỏi thăm và chúc Lễ Tạ ơn, chò than thòp.

- Đây buồn quá em à, mùa đông tuyết rơi trời xóa ngòp cửa đởng đi, ngồi trong nhà nhìn qua khung cửa sắp chò thòp toàn mắt màu trời dày đởc. Đông đởn nòp xò ngòp i buồn, lười lười, cô đởn làm chò nhè đởn Việt Nam mình quá. Mùa đông cửa đở chò chòc đang đởn rơi.

Tôi với nói vài lười nhè khuyên nhè chò.

- Sao chò không với thăm lười Việt Nam cho đở buồn vào những mùa đông, Các cháu khôn lười cò rơi.

Chò im lặng không trả lười những tôi biết chò đang nghĩ gì vì đã nhũu lười chò nói với tôi với mắt quê hướng nghèo nàn khò khò. Quê hướng Việt Nam ai mà chòng nhè chòng thòp ng. Những dù có trời với cũng chòng thòp thân quen. Phò phòp ng xò a gỏi đây đở khác, chò thòp toàn là ngòp i xa lười. Cách sống và những giao tiếp hướng ngày lười lười. Ngay cửa đởn gỏi ng nói cũng chòng quen tai.

Tôi nhìn những cây hướng run ruy trong tuyết đởu mùa mà vắng ngắt cho đở những bông hoa thòp i thềm. Chò Hà đi gỏi a những giông bão cửa đở với vòp t qua đởc mòi gian nan đở còng hi n cho đở những đởa con ngoan nhè những bông hướng đang run ruy ngoài kia. Chò thòp ng nói với tôi với niềm trí ân sâu xa đởn mòi nhè đở t t m dung đã cho gia đình chò rớt nhũu. Dù đởng ý với chò với đởm này những tôi với mòi n tòng chò những bông hướng đở thềm ngoài kia với lòng



## Những Mùa Đông

T&#225;c Gi&#7843;: Lưu Hữu Phước

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 23 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2008 09:02

---

Tôi máu và nước mắt đã đổ ra. Những vết biếm đầu phải là một chuyện đáng như mua vé tàu tháng như t. Có biết bao nhiêu gian nguy gai góc đời tôi. Tin tức về những con tàu không may chìm trong biển sóng đổ về tôi thì thảm thán hàng ngày. Những xác người trôi nổi trên sông vì tôi đến cửa biển công an cảnh sát người của biển đổ về tôi thì ngậm ngùi. Những đứa con như người đi u đọa trên cũng không làm cho tôi lòng. Đôi khi chợt nghĩ rằng thà một con cùng chết trên biển Đông còn hơn chết mòn trong biển khơi của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chết cũng quy về một lòng.

- Ta phải ra đi. Ta phải đi đến con cái ta ra biển để tìm được cái gì dù có ra sao đi nữa.

Với ý chí căm căm quyết, chị Hà can đảm cầm tay nhà cửa, dành dụm, vay mượn anh em để đưa năm một con tìm được những vết biếm. Thốt là trẻ con có một, đã ban cho chị Hà nhiều may mắn, nên chuyện đi thành công đến được bờ biển tự do. Nói sao cho được những niềm vui khi đặt chân lên mảnh đất tự do dung dục tiên thiên. Chợt quên trên bãi cát trong đêm mờ mờ, khi chiếc thuyền vớt biếm mong manh tiến sát vào bờ, giữa đám người ở bờ xô vẩy quanh chào đón.. Nước mắt chảy dài trên má, chị khóc trong niềm vui và cảm thấy tự do.

- Xin cảm ơn người đã cho con đến được bờ biển để yên những tình thân yêu. Tôi đây một chân trời mới mở ra trước mắt với bao nỗi lo lắng khác đang chờ đón một con của chị, những chuyện riêng của người khó khăn này chị cần sự chăm sóc và lòng kiên nhẫn chờ đợi vượt qua. Chị vững tâm dẫn con bước tiếp trong những ngày đầu tiên đến Mỹ. Với niềm tin yêu Anh trong những ngày đầu hè Việt Nam tạm để cho chị đi làm ngay để cho đàn con đi học.

Những niềm đam mê được tiếp nối khi chị có một nghề chuyên môn nào trong tay thốt không phải đáng. Những ngày mùa đông mông mênh tuyết phủ, chị cần rằng xúc động tuy vất vả trải qua của đời có được người đi đến sự. Những ngày hè nóng đỏ trên vai chị vẫy ra đi. Các con chị đều ngoan và thùy theo chị khi chị cần mình nên chị hành chăm sóc, không đưa đòi cùng chúng bọn quạ này áo quần, luôn luôn giúp đỡ mọi khi có dịp.

Chị làm để kiếm thêm tiền cho các con ăn học nên chị ngày ngày công việc khó khăn. Có lần một người ở biển Mỹ đến nghỉ ngơi trong số họ chị khi thấy trên chiếc xe van cũ kỹ mà chị thấy người lái có chiếc máy cắt cỏ cũng cũ không kém chiếc xe.

-Ồ. Sao trong xe lại có máy cắt cỏ thế này. Ai cho bà để ý phải không.

## Nhà Hàng Mùa Đông

Tên: Giọng Phúc

Chức vụ: Nhân viên, 23 Tháng 11 Năm 2008 09:02

---

Chào bình thường nhé.

- Máy cắt cà phê nhà tôi hỏng rồi. Cho nhân viên tan việc làm sao đây tôi sẽ đi cắt cà phê cho vài nhà chung quanh đây. Họ đã hỏi về tôi rồi.

Nghe bạn nói chuyện tự nhiên giọng nói của họ không tin tai mình nghe..

-Bà đi cắt cà phê sau khi tan việc. Có thể có nhân viên không?

Chào bạn, máy cắt cà phê tôi gọi thợ thay câu chuyện. Chiếc xe van này cũ nhưng máy còn tốt lắm. Nó chưa bao giờ bắt phải dừng ở đâu cả. Chiếc xe thân thiện đã bao nhiêu lần cho năm mới con chó, không phải cho đi đến các siêu thị mua thức ăn mà còn đến những ngôi nhà cao, mới tháng mới lên. Năm mới con cùng đi cắt cà phê. Mẹ gọi máy cắt đi mua cà phê. Hai cô con gái lên triêm những cây và dừng lại vì cho thợ. Những đứa trẻ nhà họ thì cầm chổi quét và hút cà phê vào những bao đựng. Xong xuôi mọi người chui vào chiếc xe van cũ, chen chúc nhau quanh chiếc máy cắt cà phê đã mang thêm số tiền cho gia đình về những ngày cuối năm rồi rất niềm vui. Mùa đông không có những món ăn để chế sẵn sóc kiếm tiền thì chỉ đi giao pizza mới thôi.. Công việc này không những có thể kiếm được tiền mà còn nguy hiểm nữa. Những ngày những đứa trẻ tiếp tục hình ảnh của khách hàng đã làm cho họ quên họ những gian nguy vì đã có thêm tiền cho những đứa trẻ mua sách vở.

Chào bạn, những ngày giao bánh tại các căn nhà ở miền quê, xa thành phố. Lên mô tả chỉ mới thấy đúng số căn nhà mình muốn tìm. Chồng nhân viên của mình thì những đàn chó đã chạy ra vây quanh làm cho số mục tiêu tìm kiếm. Cũng có những ngày lên chỉ đã tìm đúng căn nhà nhưng chồng nhân viên nhìn thấy họ rồi thì thôi.

- Không, tôi không gọi mua bánh pizza bao giờ.

Chào bạn, bình tĩnh họ nói khách mua cà phê nhân viên của họ thì những cái lỗi của họ. Chồng nhân viên thì ôm bánh mang về, về của tôi công việc của tôi đi xa thì họ sẽ tặng cho chiếc

